

คำกล่าวรายงานของ นายปรเมธี วิมลศิริ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในการประชุมประจำปี 2560 ของ สศช. เรื่อง

“ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่นาคตประเทศไทย”

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

ในนามของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอขอบพระคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประจำปี 2560 ของสำนักงานฯ ในวันนี้ สำนักงานฯ ได้จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการขึ้นทุกปี เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคม ในเรื่องที่สำคัญที่สำนักงานฯ เห็นว่า มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

สำหรับการประชุมในปีนี้ จัดขึ้นใน หัวข้อเรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่นาคตประเทศไทย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ที่จะนำเสนอการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญ ภายใต้ 10 ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทั้งที่ดำเนินการไปแล้ว และที่ต้องเร่งดำเนินการต่อไป รวมทั้งวางกลไกการขับเคลื่อนสู่ระดับปฏิบัติในมิติต่างๆ เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่ออนาคต สู่อการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำหรับการประชุมในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน เป็นตัวแทนของทุกภาคส่วนในสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบด้วย คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้นำชุมชน ผู้แทนจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชน

การประชุม ในภาคเช้า เริ่มด้วย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จะได้แสดงปาฐกถาพิเศษ เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดที่สำคัญในเรื่องการพัฒนาประเทศสู่นาคต ก่อนที่จะเป็นการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่นาคตประเทศไทย” โดยมีกระผมเป็นผู้นำเสนอ และจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม

หลังจากนั้น ในช่วงบ่าย จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูง ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ ที่จะเป็นปัจจัยเร่งการเปลี่ยนแปลง (Game Changers) ที่สำคัญ ในการวางรากฐานให้แข็งแกร่ง (Mindstones) โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มที่ 1 ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย
- กลุ่มที่ 2 นวัตกรรมนำสู่อนาคตประเทศไทย
- กลุ่มที่ 3 เกษตรกรยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย
- กลุ่มที่ 4 โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่ออนาคตประเทศไทย
- กลุ่มที่ 5 ภาครัฐดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศไทย
- กลุ่มที่ 6 การพัฒนาพื้นที่ ภาค และเมืองสู่อนาคตประเทศไทย

สำนักงานฯใคร่ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมทั้งขอขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศนแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ถ่ายทอดสดการประชุมในช่วงเช้า รวมทั้งทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง “นวัตกรรมหัวใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ” ที่บริเวณหน้าห้องประชุม

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้กรุณา กล่าวเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ เพื่อเป็นแนวทางในการประชุม ประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในครั้งต่อไป

ขอกราบเรียนเชิญครับ